

Số: *9167* /BNN-TY

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

V/v xây dựng kế hoạch và bố trí kinh
phí phòng, chống dịch bệnh động vật
năm 2018

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của các địa phương, trong 10 tháng đầu năm 2017, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát, chỉ xảy ra một số ổ dịch nhỏ lẻ, rải rác ở quy mô chăn nuôi hộ gia đình, cụ thể như sau: (1) Đối với bệnh Cúm gia cầm: Đã phát hiện 83 hộ chăn nuôi ở 40 xã thuộc 21 tỉnh, thành phố có gia cầm mắc bệnh cúm, làm 73.835 con gia cầm bị mắc bệnh và tiêu hủy; (2) Đối với bệnh Lở mồm long móng: Đã phát hiện gia súc mắc bệnh LMLM tại 06 xã thuộc 03 tỉnh, làm 924 con gia súc mắc bệnh và số gia súc tiêu hủy là 8 con; (3) Đối với bệnh Tai xanh trên lợn: Cả nước không xuất hiện ổ dịch nào; (4) Đối với bệnh Đại động vật: Toàn quốc đã ghi nhận 57 người bị tử vong do bệnh Đại tại 29 tỉnh, thành phố. So với cùng kỳ năm 2016, dịch bệnh gia súc, gia cầm nhìn chung là giảm nhiều cả về quy mô và mức độ dịch. Có được kết quả trên là do nhiều địa phương đã xây dựng, phê duyệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Mặc dù tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm có chiều hướng giảm so với năm 2016; tuy nhiên do sự biến đổi bất lợi của thời tiết ngày càng phức tạp, lũ lụt kéo dài, sự lưu hành mầm bệnh tại địa bàn có nguy cơ cao, khu vực có ổ dịch cũ,... nên nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đồng thời để giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật từ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương khẩn trương xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ lượng kinh phí để triển khai có hiệu quả Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm

2018 theo quy định của Luật thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; gửi bản Kế hoạch đã được phê duyệt về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) trước ngày 20/12/2016 để theo dõi, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTT. Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c)
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCNTY các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu VT, TY.



Vũ Văn Tám